

## บ้านปูประกาศลดสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจแร่ดินขาวและดินบอลเคลย์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) – บ้านปูเผยแพร่อยู่ในระหว่างการเจรจาลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแร่ดินขาวและดินบอลเคลย์ โดยจะทำการขายสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ Imerys ยืนยันนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการเน้นการลงทุนหลักในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2545 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ ทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MOU) กับบริษัท Imerys SA (Imerys) บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจแร่จากประเทศฝรั่งเศส เรื่องการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจดินขาวและดินบอลเคลย์ ทั้งนี้ ถ้าการเจรจาแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 180 ล้านบาท

ในการดำเนินการเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนนี้ บริษัทฯ จะทำการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด (MRD-ECC) ผู้ผลิตและจำหน่ายแร่ดินบอลเคลย์ จากร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ลงเหลือร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และ Imerys จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน MRD-ECC จากร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ MRD-ECC จะถือหุ้นในบริษัท มินเนอรัล รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MRD) ผู้ผลิตและจำหน่ายแร่ดินขาว ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ Imerys จะเข้ามาทำ Due Dilligence โดยจะต้องยืนยันว่า Imerys มีความต้องการที่จะดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน MRD-ECC ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 และทำสัญญาซื้อขายต่อกันภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2545 อย่างไรก็ตาม ถ้า Imerys ยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น MOU ก็จะถูกยกเลิกไป

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ทำการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่นการทำสัญญาซื้อขายธุรกิจท่าเรือพาณิชย์ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง กับบริษัท นามยีนยง จำกัด ดังที่ ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว

การลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจแร่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการจะมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

**ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**  
โทรศัพท์ 0 2694 6783-4 , โทรสาร 0 2207 0696